

TĂNG NI, PHẬT TỬ HUYỆN ĐÔNG HƯNG

Thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu"

Nội dung phong trào thi đua yêu nước xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu" đáp ứng yêu cầu xây dựng cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo" nên được các tăng ni, Phật tử trên địa bàn huyện Đông Hưng tích cực hưởng ứng.



Chùa Thiên Quý, xã Đông Xuân (Đông Hưng).

Toàn huyện Đông Hưng có 115 chùa với 90 tăng ni. Trình độ Phật học của các vị tăng ni ngày càng được nâng cao. Hiện toàn huyện có 22.200 tín đồ quy y tam bảo.

tiểu thủ công nghiệp, tạo ra sản phẩm hàng hóa ngay trên mảnh vườn, ao, ruộng của nhà chùa. Nhiều chùa có thu nhập khoảng 30 triệu đồng/năm.

Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, những năm qua, tăng ni, Phật tử huyện Đông Hưng đã tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế của nhà chùa và hộ gia đình, giúp nhau làm giàu chính đáng.

Đổng chí Hà Thị Lan Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng cho biết: Trên tinh thần "đại từ, đại bi, cứu nạn, cứu khổ" của đức Phật, tăng ni, Phật tử huyện Đông Hưng luôn sẵn sàng hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể tham gia các hoạt động xã hội, tu thiện như dâng phạn tiết kiệm của mình ủng hộ quý vị người nghèo, xóa nhà ở dột nát, xây dựng nông thôn mới.

HIẾU NGHĨA

TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS CHẤT LƯỢNG CAO

Không còn nhiều sức ép

Năm nay, phương thức tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS chất lượng cao có sự thay đổi: chuyển từ xét tuyển sang kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Tuyển sinh thuận lợi

3 năm vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo không tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá để lấy kết quả tuyển sinh vào lớp 6 THCS tại một số trường có số thí sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu.



Học sinh Trường Tiểu học Thanh Nê (Kiến Xương) đọc sách tại thư viện trường.

Không còn nhiều sức ép

Tại thành phố Thái Bình, việc tuyển sinh vào Trường THCS Lương Thế Vinh luôn đứng trước các sức ép song một số năm trở lại đây sức ép đã được giảm tải do điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục giữa các trường THCS của thành phố không còn nhiều khoảng cách.

Tại Thái Thụy, mấy năm gần đây, mỗi năm Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh được giáo chỉ tiêu tuyển từ 160 - 180 học sinh lớp 6 nhưng số hồ sơ đăng ký xét tuyển thường cao hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh.

Trái ngược với suy nghĩ của chị Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Tôi rất đồng tình với hình thức tuyển sinh vào lớp 6 năm nay bởi những năm vừa qua, mặc dù chưa hết năm học nhưng tôi đã thấy các bậc phụ huynh có con đang học lớp 5 bàn nhau "xin" vào Trường THCS Lương Thế Vinh.

Cách đây hơn một tháng, UBND huyện Tiên Hải đã phê duyệt kế

hoạch tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS 14-10. Theo đó, năm nay, Trường được tuyển sinh 160 học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học từ tất cả các trường tiểu học trong huyện theo phương thức kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Theo số liệu thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học mới này, toàn tỉnh có khoảng 27.011 học sinh lớp 5 sẽ lên lớp 6, cao hơn năm trước khoảng 1.700 học sinh.

ĐẶNG ANH

Chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Những năm qua, trên địa bàn tỉnh, số vụ tai nạn lao động có người chết giảm nhưng nhiều yếu tố nguy hiểm, mất an toàn trong quá trình lao động, sản xuất tại doanh nghiệp vẫn còn tiềm ẩn.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ tính riêng tai nạn lao động (TNLD) có người chết, năm 2016 toàn tỉnh xảy ra 27 vụ, năm 2017 xảy ra 18 vụ, 4 tháng đầu năm 2018 xảy ra 6 vụ, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng; số ngày nghỉ do TNLD và cháy, nổ trên 250 ngày.



Công ty TNHH Công nghiệp Tactician đầu tư máy móc hiện đại để giảm lao động nặng nhọc cho công nhân.

Trước tình trạng số vụ TNLD, cháy, nổ có chiều hướng gia tăng, các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh đã tuân thủ, thực hiện tốt hơn các quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy, nổ

(ATVSLD - PCCN) và xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để bảo đảm an toàn cho người lao động.

hiện nghiêm việc bảo đảm ATVSLD - PCCN. Với trên 1.400 lao động làm việc liên quan đến bảo đảm hàng dệt may, do đó, công tác bảo đảm ATVSLD - PCCN được Công ty đặc biệt quan tâm.

Tháng hành động về ATVSLD năm nay với chủ đề "Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp", theo Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm, ATVSLD tỉnh, để hạn chế số vụ TNLD, cháy, nổ xảy ra, các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và người lao động cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn ATVSLD cho từng đơn vị và người lao động để nâng

Ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



Tai nạn lao động và cháy, nổ đang là vấn đề quan tâm đặc biệt trong các doanh nghiệp hiện nay. Vì vậy, để hạn chế tai nạn lao động và các vụ cháy, nổ, rất cần có sự quan tâm, vào cuộc của các cấp, các ngành, nhất là chủ sử dụng lao động và người lao động.

Ông Cheng Hong Yuan, Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Tactician



Chúng tôi hiểu người lao động là người trực tiếp mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nếu chăm lo và bảo đảm các điều kiện cho người lao động không những doanh nghiệp được hưởng lợi mà mức thu nhập của họ cũng được nâng cao.

Anh Phạm Tiến Dũng, công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Tactician



Là công nhân, tôi luôn xác định việc bảo đảm ATVSLD - PCCN trong quá trình làm việc cần phải được coi trọng. Khi chọn nơi làm việc, điều tôi quan tâm ngoài việc thực hiện đúng các chế độ, chính sách theo quy định, các chế độ đãi ngộ, khuyến khích cho người lao động thì doanh nghiệp cần chú trọng đến công tác bảo đảm ATVSLD - PCCN.

cao ý thức tuân thủ pháp luật và khả năng phòng ngừa, ngăn chặn những yếu tố nguy hiểm, có hại, hạn chế TNLD; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định về ATVSLD - PCCN tại doanh nghiệp.

hiện, có biện pháp phòng ngừa, loại trừ các yếu tố nguy hiểm, có hại, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc của người lao động, hạn chế thấp nhất sự cố kỹ thuật hoặc TNLD, bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra; đồng thời, chủ doanh nghiệp và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định trách nhiệm về công tác ATVSLD; thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện tại đơn vị mình để kịp thời phát

NGUYỄN CƯỜNG